

Petrovietnam kiên định bám sát mục tiêu quản trị

Tại buổi giao ban giữa Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Chủ tịch HĐQT Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, Petrovietnam phải kiên định bám sát mục tiêu quản trị, có những giải pháp để thực hiện các mục tiêu đặt ra.

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi giao ban giữa Hội đồng Thành viên và Ban Điều hành đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 5 năm 2024.

Trong tháng 4, toàn Tập đoàn đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên tục, không để xảy ra tai nạn, sự cố gây gián đoạn sản xuất. Petrovietnam đã đảm bảo an ninh năng lượng, cung ứng đủ xăng dầu, điện, đạm và các sản phẩm khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết thúc tháng 4, kết quả sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, có 3 chỉ tiêu trọng yếu hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị là sản xuất điện (vượt 2,5%); sản xuất đạm Urea (vượt 3,8%) và sản xuất xăng dầu (vượt 37,4%). So với tháng 3, đã có 2 chỉ tiêu tăng trưởng là sản xuất điện (tăng 22,3%) và sản xuất Urea có sản lượng bình quân tăng 1,8%. 4 chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 là sản xuất Urea (tăng 54,9%); sản xuất điện (tăng 51,5%), sản xuất xăng dầu NSRP (tăng 4,3%) và condensate từ GPP Cà Mau (tăng 1,8%).

Tính chung 4 tháng, Tập đoàn có 4 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị là sản xuất đạm Urea (vượt 2,3%), sản xuất xăng dầu (vượt 22,9%), sản xuất LPG (vượt 2,2%) và sản xuất polypropylen (vượt 12,6%). 5 chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ từ 1-26,7% là sản xuất Urea, sản xuất điện, sản xuất xăng dầu bao gồm NSRP, sản xuất NPK và LPG từ PV GAS.

Với những kết quả khả quan từ sản xuất, tất cả các chỉ tiêu tài chính trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm của toàn Tập đoàn đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. 5/6 chỉ tiêu tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. 16/22 đơn vị tăng trưởng về doanh thu so với cùng kỳ.

Trong công tác đầu tư, 4 tháng đầu năm, giá trị đầu tư toàn Tập đoàn đạt 8.172 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị giải ngân đầu tư 4 tháng đạt 9.147 tỷ đồng, tăng 11,9% so với thực hiện đầu tư.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Tập đoàn cùng các Ban chuyên môn đã trao đổi cụ thể về các vấn đề tồn đọng và giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các Ban về các giải pháp, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 5 và quý II/2024. Đặc biệt tập trung vào

các giải pháp đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh bám sát kế hoạch quản trị đề ra, đẩy mạnh công tác đầu tư của Tập đoàn.

Kết luận cuộc giao ban, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị với những giải pháp kịp thời đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch quản trị và có tăng trưởng so với năm 2023. Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong tháng 4 ghi nhận sự nỗ lực của lĩnh vực sản xuất điện với sản lượng điện huy động trung bình trong tháng đạt cao nhất từ đầu năm, sản lượng điện sản xuất vượt kế hoạch đề ra và đặc biệt là sự nỗ lực trong đảm bảo độ khả dụng, an toàn của các nhà máy điện, kiểm soát công tác vận hành và bảo dưỡng hiệu quả.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị, HĐQT, Ban Điều hành, các ban chuyên môn, đơn vị kiên định với mục tiêu quản trị đề ra, tập trung công tác quản trị nhằm kiểm soát rủi ro, có giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn. Bên cạnh việc triển khai thực hiện, cần hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐQT Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác dự báo, đánh giá theo từng kịch bản để nhận diện khó khăn, rủi ro cũng như nắm bắt cơ hội để triển khai thực hiện kế hoạch tháng 5 cũng như của cả năm 2024.